



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง



ที่ ยส ๓๔๖๐๑ / ๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
อำเภอภูตุ้ม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานบัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอภูตุ้ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบในการนำโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง จึงขอจัดแบบส่งรายงานดังกล่าวมายังท่าน
เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้ทราบแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสาร
ที่ปรากฏมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐๔๕-๒๗๙-๘๘๖

โทรสาร.๐๔๕-๒๗๙-๘๘๗

ร่าง...
พิมพ์...
ชาน...
ตรวจ...
๒๕๖๔-๑๐-๐๖



ที่ บส ๓๔๖๐๑ / ๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานบัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในการนำโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การจัดทำกิจกรรมแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง จึงขอจัดแบบส่งรายงานดังกล่าวมายังท่านเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้จัดส่งรายงานให้นายอำเภอกุตุขุมได้ทราบแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

สำนักปลัด อบต.

โทร. ๐๔๕-๒๗๙-๘๘๖

โทรสาร.๐๔๕-๒๗๙-๘๘๗

27 S.K 2564

นาง 1 มุทิลาภรณ์
พิมพ์
ความ
ตรวจ



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

อำเภอกุศุม

จังหวัดยโสธร

คำนำ

“แผนการดำเนินงาน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจน ในการ ปฏิบัติงาน มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และทำให้การ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น อีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง มีประสิทธิภาพและมีกรอบแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จึงดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง กำหนดไว้เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณทั้งระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะดำเนินการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ ผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบ ในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีไขมีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน จะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. กำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานนั้น ต้องมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการเองโดยไม่มีงบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอนของการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ให้เปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๒. เพื่อจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ และหวังที่จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคาน้ำสร้าง

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทั่วไป
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	ยอดรวม	หมายเหตุ
๑	ด้านบริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘,๓๑๘,๒๕๐ ๙๒๐,๐๐๐	
๒	ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔,๘๔๘,๑๕๐ ๖๘๘,๐๐๐ ๓๖๔,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	
๓	ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์	๓,๕๔๒,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๙๐,๘๐๐	
๔	ด้านการดำเนินการอื่น - แผนงานงบกลาง	๓,๓๗๑,๘๐๐	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		๒๘,๐๐๐,๐๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

แผนงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๕			
						๔	๕	๖	๗	๘	๙	
๑.	โครงการ อบรมเคลื่อนที่ เพื่อพบปะประชาชน การ ทำประชาคมตำบล การ แจ้งและเสนอข้อ มูล ข่าวสารของทางราชการ ให้ประชาชนทราบในเขต ตำบล เป็นต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ อบรมเคลื่อนที่ เพื่อ พบปะประชาชน การทำ ประชาคมตำบล การแจ้งและ เสนอข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการให้ประชาชนทราบใน เขตตำบล เป็นต้น	๕,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
๒.	ศาลูแลเว็บไซต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการดูแล เว็บไซต์ อบต.	๗,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
๓.	การจัดการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน เลือกตั้ง สด.- ผด.	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
๔.	การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาของ อบต. ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาของ อบต.	-	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
๕	โครงการฝึกอบรมและ การศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล คำน้ำสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง	๘,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอยุทธยา จังหวัดยโสธร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕						
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๑.	๑.โครงการจัดตั้งจุด บริการประชาชนในช่วง วันหยุดเทศกาล ๒.โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๓.โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาล	๒๒,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๒.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา อปพร. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังการของ อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๒๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด							
๓.	แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๑๓๑) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคำน้ำ สร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (๑๓๑) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคำน้ำสร้าง	๕๖๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด							
๔.	โครงการรณรงค์การ ป้องกันแก้ไขปัญหามอก ควันและไฟป่าตำบลคำ น้ำสร้าง	รณรงค์การป้องกันแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตำบลคำน้ำสร้าง	๑๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุมหี จังหวัดยโสธร

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕		
						๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริการ สถานที่ศึกษา ๑.สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒.สนับสนุนค่าการจัดการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว) ๓.สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)อายุ ๓-๕ ปี -ค่าหนังสือเรียน(รายหัว) -ค่าอุปกรณ์การเรียน(ราย หัว) -ค่าเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว)	สนับสนุนและบริหาร สถานศึกษา(งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา) คำชี้แจงเพิ่มเติม สามารถหัวเฉลี่ย จ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจาก การเข้า เรียนใหม่ การลาออก การจบ การศึกษา เป็นต้น ให้การเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็ก จริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง	๖๕๖,๑๕๐ ๔๔๑,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๖๒,๑๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุฉินชัย จังหวัดยโสธร

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕			
						๒๕	๒๖	๒๗	๒๕	๒๖	๒๗	
๒.	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา		↕					
๔.	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลคำน้ำสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหาวัสดุกีฬาตามโครงการ จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก หรือเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา		↕					
๕.	โครงการงานประเพณีบุญ บั้งไฟของตำบล คำน้ำสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการงานประเพณีบุญบั้ง ไฟของตำบลคำน้ำสร้าง	๒๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา			↕				
๖.	โครงการทอดเทียนรวม และประกวดสวด มนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการทอดเทียนรวมและ การประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	๓๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา		↕					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดยโสธร

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕				
						๕	๖	๗	๕	๖	๗		
๗.	อุดหนุนส่วนราชการ ๑.โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟจังหวัดยโสธร ๒.โครงการงานบุญ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุสุมา	อุดหนุนส่วนราชการ	๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	อำเภอ กุสุมา	อำเภอ กุสุมา	↓							
๘.	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนให้กับ สภาวัฒนธรรม	๗๐,๐๐๐			↓							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภออุตุชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕						
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดง เหนือ หมู่ที่ ๔	ขนาด ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลงอุกิ้งให้ล ทางทั้ง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทราย ทอง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลง อุกิ้งให้ลทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง อำเภอภูมัญจ จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๕						
						๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูจำปา หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลง คูกริ่งให้ล้นทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมตัดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตามขอบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ ทนมา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลง คูกริ่งให้ล้นทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมตัดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอภูซุ้ม จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕		
						๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำ น้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ -บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ตารางเมตร และลง คู่อริ่งไหลทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อปต.กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘
๖.	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม ป้าย คสล.ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล คำน้ำสร้าง	งานรั้ว คสล. ยาว ๑๖ เมตร สูง ๑.๙๕ เมตร และป้ายคสล. ขนาด สูง ๑.๙๕ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร พร้อมติดตั้ง โครงการ รายละเอียดแบบแปลน ตาม อปต.กำหนด	๒๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอภูซุ้ม จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕		
						๕	๖	๗	๕	๖	๗
๗.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านตอบก หมู่ ที่ ๗	ขนาด กว้าง ๐.๔๕ เมตร สูง ๐.๔๕ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อมติด ป้ายโครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.คำน้ำสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	หมู่ ๗	กองช่าง	๕	๖	๗	๕	๖	๗
๘.	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และตั้ง คูน้ำไหลทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.คำน้ำสร้าง	๑๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๕	๖	๗	๕	๖	๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภออุตุชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕							
						๕	๖	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ กรรมพืช อันเนื่องจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๖๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักงาน สำนักงานสัตว์	๕	๖	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒

